

บุรุษแห่งปัญญา ใฝ่อยู่สุดขอบฟ้า (Reading x Treasure of Wisdom)

แสงอรุณ พูนพิพัฒนศรี
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อีลอน มัสก์ อ่านหนังสือวันละ 10 ชั่วโมง
มาร์ก คิวบัน อ่านหนังสือวันละ 3 ชั่วโมง
วอร์เรน บัฟเฟตต์ อ่านหนังสือวันละ 6 ชั่วโมง
บิล เกตส์ อ่านหนังสืออย่างน้อย 50 เล่ม ต่อปี
เจมส์ คาเมลลอน ผู้เติบโตมากับนวนิยายวิทยาศาสตร์

+ อีลอน มัสก์

เป็นนักธุรกิจอัจฉริยะ เจ้าของนวัตกรรมเปลี่ยนโลก เบื้องหลังความสำเร็จของ PayPal, Tesla, SpaceX และอีกมาก เจ้าของฉายา Iron Man ในชีวิตจริง ความร่ำรวยเข้าขั้นมหาเศรษฐี

ใครจะไปนึกว่าเขาจะชื่นชอบอ่านหนังสือวันละ 10 ชั่วโมงมาตั้งแต่เด็ก เด็กชายอีลอน มัสก์ วัย 9 ขวบ อ่านนิยายไซไฟ นิยายแฟนตาซี พวก The Lord of the Rings ไปจนถึงอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับจรวด นอกจากนี้ยังอ่าน Encyclopedia Britannica ทั้งหมด เรียกว่าอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้า

ช่วงก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เขาได้อ่านเรื่องราวของการท่องอวกาศ “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” ซึ่งช่วยจุดประกายความฝันของเขาให้เจิดจ้าอย่างมาก

+ มาร์ก คิวบัน

นักธุรกิจนอกกรอบระดับพันล้านรุ่นใหม่ บั้น Mavs ทีมรองบ่อนที่มีผลงานแย่นับสิบปีติดต่อกัน สู่แชมป์ NBA ได้สำเร็จ เขามักย้ำกับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มาขอคำแนะนำเสมอว่า

“ไม่มีทางลัดใดสู่ความสำเร็จ” There are no shortcuts. เขาจัดสรรเวลาอ่านหนังสือวันละ 3 ชั่วโมง

+ วอร์เรน บัฟเฟตต์

นักลงทุนผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก คร่ำหวอดในวงการธุรกิจและหุ้น และเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมากติดอันดับ Top 10 ของโลก เขาอ่านหนังสือวันละประมาณ 6 ชั่วโมง แม้ว่าประสบความสำเร็จแล้ว เขาก็ยังให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสืออยู่

น่าแปลกใจที่เขาสนใจอ่านทั้งวิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เวลาไปบรรยายตามมหาวิทยาลัย เขามักจะแนะนำให้นักศึกษาอ่านหนังสือวันละ 500 หน้า

+ บิล เกตส์

ผู้ก่อตั้ง Microsoft ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่นิยมใช้กันทั่วโลก อย่าง Windows และโปรแกรมประจำออฟฟิศยอดเยี่ยมอย่าง Word, Power Point, Excel เป็นต้น ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับ 1 มากสมยศที่สุดในโลก ใครจะเชื่อ เขาเป็นนักอ่านตัวยง อ่านชุดสารานุกรมทั้งหมดของโลก ครบจบตั้งแต่วัยรุ่น

บิล เกตส์ ตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือ “การอ่านเป็นวิธีที่สำคัญในการเรียนรู้ถึงสองประการ คือ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และทดสอบความรู้ของผม”

สิ่งของส่วนตัวที่มีค่าต่อใจมากที่สุดของมหาเศรษฐีอย่าง บิล เกตส์ คือ



หนังสือโบราณ Codex Leicester เป็นผลงานเขียนของ เลโอนาร์โด ดา วินชี ซึ่งเขาประมูลมาด้วยราคาสูงถึง 30.8 ล้านดอลลาร์

+ เจมส์ คาเมรอน

ผู้กำกับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Terminator, Titanic ล่าสุดที่โด่งดังคือ Avatar ภาพยนตร์ที่สร้างรายได้สูงสุดตลอดกาล

ช่วงมัธยมเจมส์ คาเมรอน เด็กชายผู้เริ่มต้นความฝันอันยิ่งใหญ่ด้วยการอ่านนวนิยายวิทยาศาสตร์ และโลกพิศวงได้ทะเล เขามักจะแอบวาดรูปมนุษย์ต่างดาวสัตว์ประหลาดนอกโลก ในช่วงโมงคณิตศาสตร์เป็นประจำ

เจมส์คาเมรอน เมื่อขึ้นชั้นเรียนปีที่ 2 ของ California University สาขาฟิสิกส์ เขากลับพบว่ามันไม่ใช่ทางที่ตัวเองชอบ การทำภาพยนตร์คือ Passion เป็นสิ่งที่เขาต้องการต่างหาก

เขาจึงตัดสินใจดรอปเรียน ออกมาทำงานเลี้ยงชีพด้วยการเป็นสิ่งหรือบรรทุก แล้วใช้เวลาว่างที่มีฝึกหัดเขียนบท และเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือ เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในงานด้านภาพยนตร์ที่เขารัก

ผลงานที่ยิ่งใหญ่แฝงไปด้วยจินตนาการสุดล้ำนั้น ไม่ต้องสงสัยว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหน

Avatar : The Way of Water ความที่ต้องการให้ผู้คนรักธรรมชาติ และตระหนักถึงสิ่งที่เรา (มนุษย์ชาติ) ทำลงไป และกำลังจะทำต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อโลก

ผู้สำเร็จ ผู้มั่งคั่ง ผู้มีความสุข ส่วนใหญ่ล้วนเปลี่ยนชีวิต บั้นฝันให้เป็นจริง สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

“ไม่มีทางลัดใดสู่ความสำเร็จ”

มาจากการได้อ่านหนังสือ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในยุคดิจิทัลกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทุกอย่างดูเร่งรีบไปหมด ทำให้ผู้คนไม่อดทนที่จะอ่านอะไรยาว ๆ ชอบอ่านสรุปสั้น ๆ หากต้องใช้เวลาลง 3-8 ชั่วโมง เพื่ออ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เขาคิดว่าเป็นการเสียเวลา ความคิดลักษณะนี้ยังติดกรอบอยู่

แท้จริงแล้วมันคุ้มคามาก!!!

หนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นบทสรุปบทเรียนแนวคิดเทคนิคหรือเคล็ดลับมาจากการตกผลึกประสบการณ์ที่ผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นานา ผ่านกาลเวลายาวนาน อาจเป็น 5 ปี 10 ปี

Connecting the Dots

ทุกศาสตร์มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน คนที่รอบรู้หลายศาสตร์หลายเรื่อง ย่อมได้เปรียบ เป็นการเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงเพื่อไปสู่คำตอบแรก ๆ อาจไม่เห็นประโยชน์ ภาพที่ปรากฏยังไม่ชัด

เมื่อเหตุปัจจัยมาพร้อมในเวลาที่เหมาะสม เราจะเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ได้ คือเราสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ หรือนวัตกรรมได้ หรือหาทางออกได้นั่นเอง

อย่างคนที่เรียนแพทย์ วิชาที่ต้องเรียนนอกจากวิชาในสายแพทย์โดยตรงแล้ว ปัจจุบันยังต้องเรียนวิชาที่ว่าด้วยการเข้าใจผู้คนหรือความเป็นมนุษย์ (Humanized) เพื่อให้การดูแลรักษาคนไข้ได้ผลมากที่สุด ทั้งในแง่ของการรักษาความเจ็บป่วยไข้และความรู้สึกของผู้ป่วย เพราะกายกับใจนั้นแยกออกจากกันไม่ได้ยาก

เป็นนักกีฬา ทั้งทุกวิชา เพราะไม่ช่วยให้เล่นกีฬาได้ดีขึ้น

เป็นนักออกแบบ ไม่สนใจประวัติศาสตร์ เพราะไม่ช่วยให้ออกแบบได้ดีขึ้น

ความคิดแบบนี้ทำให้มองโลกแคบ ความหลากหลายทางความคิด ทำให้เรามีมุมมองกว้าง เป็นสิ่งที่ดี และจำเป็น

การอ่านหนังสือ ตำรา นิตานหรือนิยาย จึงสำคัญกับชีวิต

การอ่านช่วยพัฒนาสมอง ผึกคิด และสร้างจินตนาการได้ในขณะเดียวกัน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง เพิ่มสติปัญญา และทักษะใหม่ ๆ

การอ่านหนังสือเป็นการลงทุนพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดในชีวิต ลงทุนด้วยต้นทุนที่เป็นเงินต่ำมากหรือแทบจะไม่มี คนส่วนมากไม่ยอมสละเวลาเพื่อสิ่งนี้

การอ่านหนังสือได้มากกว่าที่คิด

การอ่านหนังสือเปรียบเสมือนการสะสมขุมทรัพย์ ไม่ใช่ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า แต่เป็นขุมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเอง ขอเพียงมีใจไขว่คว้า

ในชีวิตบ่อยครั้งที่ฉันได้ค้นพบคำตอบ หรือมีความกระจ่างชัดในประเด็นที่สงสัยหรือคล้ายปัญหาที่แก้ไม่ตก หรือมีพลังใจที่จะก้าวเดินต่อไป ทั้งหมดนี้ฉันได้จากการอ่านบทความดี ๆ จากหนังสือหลากหลาย

การอ่านหนังสือเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญา ขวนกันมาสะสมทรัพย์

สวัสดิ์ปี 2566 ค่ะ ขอให้เป็นที่ปีแห่งการตื่นรู้ และมีปัญญาในการดำเนินชีวิต

